

Bình Dương, ngày 18 tháng 04 năm 2012

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Đồng kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group)

Trụ sở chính: Số 9, Đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần II, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0650-3790 955 Fax: 0650-3790 888

Người thực hiện công bố thông tin: **VŨ VĂN THANH**

Nội dung công bố thông tin như sau:

Ngày 18/4/2012, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã có văn bản số 72/CV/HSG/2012 gửi đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Cổ đông đại chúng Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, ông Hồ Minh Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim với nội dung sau:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19/11/2011 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã chứng khoán NKG) thì ông Phạm Văn Trung được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị. Cùng ngày, ông Phạm Văn Trung được Hội đồng Quản trị NKG bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc NKG.

Vi vậy, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán HSG) trân trọng thông báo đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Cổ đông đại chúng Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, Hội đồng Quản trị NKG nội dung sau:

1. Trong thời gian công tác tại HSG, Ông Phạm Văn Trung đã kinh qua các chức vụ quản lý quan trọng như: Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh từ ngày 10/4/2007, Phó Tổng Giám đốc Trục từ ngày 15/10/2008, Phó Tổng Giám đốc Trục điều hành từ 01/01/2010, Tổng Giám đốc từ ngày 01/4/2011. Căn cứ vào đơn xin thôi việc ngày 18/4/2011 của ông Phạm Văn Trung, ngày 27/4/2011, Hội đồng Quản trị HSG quyết định cho thôi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Văn Trung nhưng chưa cho thôi việc.

Ngày 22/10/2010, Ông Phạm Văn Trung có ký cam kết về chế độ trách nhiệm của cán bộ quản lý đối với HSG (văn bản đính kèm), trong đó nêu rõ:

"2)-Cam kết trách nhiệm khi được bổ nhiệm vào các chức danh điều hành quản trị Công ty:

2.1. Trường hợp tôi được Công ty bổ nhiệm vào các chức danh điều hành quản trị Công ty, phải thực hiện đúng chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ theo chức danh đã được bổ nhiệm; không lạm dụng quyền hạn để tư lợi; vi phạm tính trung thực gây tổn hại đến lợi ích Công ty.

Trong thời gian hiệu lực hợp đồng và trong vòng 36 tháng kể từ khi nghỉ việc tại Công ty, tôi không được phép: Cung cấp thông tin, tiết lộ bí mật kinh doanh ra ngoài, không được phép hợp tác, sản xuất, kinh doanh, làm đại lý sử dụng, tiết lộ thông tin về khách hàng, mặt hàng, sản phẩm tương tự của Công ty cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào nhằm phục vụ công việc riêng của cá nhân mà chưa được sự đồng ý bằng văn bản từ phía Công ty. Trường hợp bị phát hiện cá nhân đó sẽ bị khởi tố trước pháp luật.

...



2.3. Nếu vi phạm nghĩa vụ quy định tại mục 2.1, mục 2.2 khoản 2 của bản cam kết này tùy theo mức độ thiệt hại từ hành vi gây ra cho Công ty, tôi cam kết bồi thường đầy đủ các thiệt hại theo quy định của pháp luật lao động và dân sự....”

Việc ông Phạm Văn Trung hợp tác làm việc với NKG với chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc sau khi tự ý thôi việc tại HSG mới chỉ 07 tháng là đã vi phạm nghiêm trọng cam kết chế độ trách nhiệm nêu trên. Hiện tại chúng tôi đang củng cố hồ sơ để khởi kiện ông Phạm Văn Trung về việc vi phạm cam kết này.

2. Nghiêm trọng hơn, sau khi tự ý thôi việc tại HSG, ông Phạm Văn Trung còn lôi kéo một số cán bộ quản lý quan trọng khác của HSG và có cam kết chế độ trách nhiệm tương tự với HSG về làm việc cho NKG. Chúng tôi cũng đang củng cố hồ sơ để xem xét khởi kiện những cán bộ có cam kết nêu trên đang làm việc tại NKG.
3. Ngày 12/4/2012, Hội đồng Quản trị HSG đã ra Nghị quyết số 19/NQ/HĐQT/2012 về việc khởi kiện Ông Phạm Văn Trung về các vụ việc sau:
 - Khởi kiện ông Phạm Văn Trung và yêu cầu bồi thường những thiệt hại của HSG do ông Phạm Văn Trung gây ra liên quan đến các hợp đồng mua hàng với ước tính thiệt hại khoảng 26 tỷ đồng.
 - Khởi kiện ông Phạm Văn Trung và yêu cầu hoàn trả những khoản tiền tạm ứng và tiền nợ mua hàng mà ông Phạm Văn Trung không thanh toán cho HSG.
 - Khởi kiện ông Phạm Văn Trung và yêu cầu bồi thường những thiệt hại khác của HSG do ông Trung gây ra trong thời gian ông Trung điều hành tại HSG.
4. Việc tiến hành các vụ kiện nêu trên có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, uy tín và giá cổ phiếu NKG trên thị trường chứng khoán.
5. HSG không có ý định cạnh tranh không lành mạnh với bất kỳ công ty nào, trong đó có NKG. Do vậy, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, bằng công văn này, HSG đề nghị NKG chấm dứt sử dụng lao động đối với ông Phạm Văn Trung và các cán bộ quản lý khác đã từng làm việc tại HSG và có cam kết chế độ trách nhiệm với HSG. Nếu NKG không tiến hành chấm dứt sử dụng lao động đối với các đối tượng trên thì HSG được quyền xem như NKG có chủ trương thông đồng, cấu kết với các cá nhân trên để cạnh tranh không lành mạnh với HSG và làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của HSG. Trong trường hợp đó chúng tôi buộc phải sử dụng các biện pháp pháp lý và truyền thông cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi.
6. HSG kính đề nghị Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình xem xét vấn đề này để có chỉ đạo cụ thể bảo đảm lợi ích chính đáng của cổ đông HSG trên tinh thần cạnh tranh lành mạnh và tính minh bạch theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan, nhằm tránh tạo tiền lệ xấu cho hoạt động của cộng đồng các doanh nghiệp.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

Người thực hiện công bố thông tin



VŨ VĂN THANH

Thay mặt Hội đồng Quản trị
Phó Chủ tịch



TRẦN NGỌC CHU

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Lưu văn thư